

# Chuyện nghề của những người ngồi sau vô lăng

03/07/2023

Đội ngũ lái xe THILOGI gồm hơn 500 nhân sự, đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại miền Trung, Tây Nguyên, Lào và Campuchia. Bằng tình yêu và tâm huyết với nghề, họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo nên những chuyến hàng an toàn, hiệu quả.



Khi hỏi về những khó khăn của nghề, anh Phạm Việt Châu - Tổ trưởng Đội lái xe trung chuyển chia sẻ: “Công việc nào cũng có vất vả, khó khăn và nghề lái xe cũng vậy. Chúng tôi di chuyển trên đường nhiều, có những rủi ro rất khó lường trước. Điều quan trọng là phải làm việc tập trung, nghiêm túc, tận tâm. Trước mỗi chuyến hành trình, tài xế phải kiểm tra an toàn của phương tiện, chuẩn bị tâm lý thật thoải mái, tuân thủ nghiêm luật giao thông để lái xe an toàn. Gần 20 năm “gia nhập” THILOGI, vận chuyển hàng ngàn chuyến hàng, tôi đã chứng kiến nhiều tình huống nguy hiểm trên đường. Tuy nhiên nhờ được công ty thường xuyên tập huấn, trang bị kỹ năng và kiến thức về an toàn giao thông, tôi đã bình tĩnh và xử lý tốt những sự cố bất ngờ”.



Anh Phạm Văn Ca - Đội trưởng Đội lái xe trung chuyển tuyến Campuchia - Việt Nam cho biết: Đặc thù của tuyến Campuchia là những đoạn đường đèo núi, cua dốc hiểm trở, nhiều khi phải vận chuyển hàng trong điều kiện thời tiết bất lợi... Anh em lái xe phải giữ vững tay lái, cẩn trọng khi điều khiển phương tiện, vượt qua những đoạn đường khó đi, vận chuyển hàng hóa đến nơi an toàn và kịp tiến độ.



Đối với những anh em lái xe đường dài, đặc thù công việc phải thường xuyên xa gia đình. Dù nhớ nhà nhưng các anh vẫn nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh Trần Quang Nhất - Nhân viên lái xe chuyên dụng bày tỏ: “Nghề lái xe nay đây mai đó, cabin là nhà, xa vợ con, nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ sẽ bỏ nghề. Công ty có những chính sách đãi ngộ tốt, Ban Lãnh đạo luôn quan tâm, chia sẻ khó khăn và động viên anh em lái xe. Phần khác cũng là nhờ cái duyên, ai gắn bó với những con đường nhiều, nghỉ vài ngày lại cuống chân muốn đi”.



Dù khó khăn nhưng bằng lòng yêu nghề và tinh thần tận tâm cố gắng, đội ngũ lái xe THIOLOGI đã vượt qua thử thách, nỗ lực làm việc, mang những chuyến hàng an toàn đến khắp mọi nẻo đường đất nước.